

thao tùy theo sở thích và khả năng. Một môn thể thao rất tốt hợp với mọi người là đi bộ. Về phần tâm linh, tốt nhất là phương châm xử thế của các nhà nho: “*Thiên Thuận- Địa lợi- Nhân Hòa*”. Ở miền Trung, bà con ta thường nói: “*Chèo xuôi mát mái, chèo lại ngênh ngang*” ý nghĩa gần gần như vậy; khi thì ta có thái độ CUÔNG, khi thì ta NHU.

Tôi xin dừng ở đây. Tôi có vẽ thầy giáo lên lớp quá. Dầu sao tôi vẫn là thầy giáo. Và nếu tôi được phép chọn lại một nghề cho đời mình, thì tôi vẫn chọn nghề thầy giáo của tôi. Lý do là vì trong nghề thầy giáo, tôi luôn luôn sống trong tình thương đầm ấm của học sinh.

Cách đây 2 năm, tôi ra Hà nội, một cậu học trò cũ của tôi, cậu Nguyễn Tăng Hích, cũng có thể là một học trò khác nói với tôi: “*Thưa thầy, cách đây 70 năm, con vào học năm đầu của ban trung học, ở trường Khải Định Huế. thầy là giáo sư chánh của lớp đó. Bây giờ gặp nhau, dầu là gì, con vẫn là trò của thầy, và Thầy vẫn là Thầy của con*”.

CÁI NGHỀ ĐÃ GIÚP TA ĐÀO TẠO RA NHỮNG NGƯỜI TÌNH NGHĨA NHƯ VẬY, NGHỀ ĐÓ CHẮNG PHẢI LÀ ĐÁNG CHỌN HAY SAO?

NGUYỄN VỸ

(*Bài đáp từ này Thầy vì mệt đã không đọc được trước 150 tham dự viên đêm 25/6/2000 vào cuối buổi Lễ Mừng Thọ do gia đình cùng 5 trường tổ chức tại nhà hàng, khách sạn Sài Gòn- Nha Trang.*)

Nay Ban Tổ chức xin sao trang đầu (bút tích của Thầy), in vì tính toàn bài gửi đến các anh chị học sinh cũ College Quy Nhơn, Lycée Khải Định Huế, Collège Đông Khánh Huế, Lê Khiết Quảng Ngãi và Võ Tánh Nha Trang, ở trong và ngoài nước.

Mỗi bạn nhân được hãy tự nguyện photo thêm ra một bản nữa gửi đến một bạn khác chưa có, làm thành một băng chuyền tải món quà kỷ niệm, tưởng nhớ, Thầy gửi tặng những học trò nhỏ năm xưa.)

Ban Phối Hợp

Đại diện 5 trường ở Nha Trang

CHÂN QUÊ



*Hôm qua em đi tỉnh về,
Đợi em ở mãi con đê đầu làng,
Khăn nhung quần lĩnh rộn ràng,
Áo cài khuy bấm, em làm khổ tôi!
Nào đâu cái yếm lụa sồi,
Cái dây lưng đũi nhuộm hồi sang xuân?
Nào đâu cái áo tứ thân?
Cái khăn mỏ quạ, cái quần nái đen?
Nói ra sợ mất lòng em,
Van em em hãy giữ nguyên quê mùa,
Như hôm em đi lễ chùa,
Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh,
Hoa chanh nở giữa vườn chanh,
Thầy u mình với chúng mình chân quê.*

Nguyễn Bính

ĐÊM SAO SÁNG

*Đêm hiện dần lên những chấm sao,
Lòng trời đang thấp bỗng nhiên cao.
Sông Ngân đá tỏ đôi bờ lạnh,
Ai biết cầu Ô ở chỗ nào?*

*Tìm mũ Thần Nông chẳng thấy đâu?
Thấy con vịt lội giữa dòng sâu.
Sao hôm như mắt em ngày ấy,
Rớm lệ nhìn tôi bước xuống tàu*

*Chòm sao Bắc Đẩu sáng tinh khôi,
Lộng lẫy uy nghi một góc trời,
Em ở bên kia bờ vĩ tuyến,
Nhìn sao thao thức mấy năm rồi...*

*Sao đặc trời cao, sáng suốt đêm,
Sao đêm chung sáng chẳng chia miền,
Trời còn có bữa sao quên mọc,
Tôi chẳng đêm nào chẳng nhớ em.*

Nguyễn Bính